

Số:

*Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 4 năm 2021*

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình triển khai Quyết định 414/QĐ-TTg ngày 12/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ**

Thực hiện Công văn số 1681/UBND-KT của UBND tỉnh ngày 22/4/2021 và theo hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc tại văn bản số 400/UBND-TTĐT về việc báo cáo tình hình triển khai Quyết định 414/QĐ-TTg ngày 12/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Dân tộc tỉnh báo cáo như sau:

#### **I. Kết quả triển khai Đề án**

Thực hiện Quyết định 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Dân tộc tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện. Ngày 24/12/2020, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức tập huấn hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Dân tộc tỉnh đã xây dựng dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019-2025" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hiện nay Ban Dân tộc tỉnh đang tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị có liên quan hoàn thành kế hoạch để trình UBND tỉnh xem xét, do đó chưa thực hiện các nội dung chi tiết.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch thực hiện "Đề án hỗ trợ thông tin tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo" đến năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Kinh phí được giao trong năm 2021 là 690 triệu đồng, hiện nay Ban Dân tộc tỉnh đang triển khai thực hiện.

**II. Kết quả triển khai hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc:**  
Chưa thực hiện xây dựng hệ thống.

#### **III. Khó khăn, vướng mắc**

- Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan xây dựng Dự án "Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Quảng Ngãi" tuy nhiên do dự án này chưa được đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn nên không được phê duyệt và bố trí vốn. Bên cạnh đó, nguồn vốn bố trí cho việc thực hiện dự án này là nguồn ngân sách tỉnh do vậy khó khăn trong việc bố trí vốn trong điều kiện ngân sách tỉnh còn hạn chế.

- Việc hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc chưa có sự thống nhất nên xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc chung cho toàn quốc để đồng bộ, liên thông.

#### **IV. Kiến nghị đề xuất**

Trên cơ sở tình hình và kết quả đã đạt được, để tiếp tục thực hiện các nội dung của Đề án tại tỉnh, Ban Dân tộc kiến nghị, đề xuất Ủy ban Dân tộc đưa các nội dung ứng dụng công nghệ thông tin theo Quyết định số 414/QĐ-TTg vào Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 để có đủ nguồn lực từ ngân sách Trung ương thực hiện các nội dung này.

Ban Dân tộc tỉnh báo cáo UBND tỉnh và Ủy ban Dân tộc chỉ đạo./.

***Nơi nhận:***

- Ủy ban Dân tộc;
- UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KHTH.

**TRƯỞNG BAN**

**Trần Văn Mẫn**